

NĂM THỨ 61  
THỨ HAI  
**12**  
THÁNG 12-2022  
(19-11 năm Nhâm Dần)  
SỐ: 8710



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



### Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

(Xem trang 3)



Thành phố Thái Bình.

### KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG

#### Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Khối thi đua các cơ quan Đảng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Khối thi đua các cơ quan Đảng đã phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các ngày lễ lớn. Nội dung thi đua được cụ thể hóa

bằng các tiêu chí đánh giá phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn. Các đơn vị luôn quan tâm khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến có thành

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(Xem tiếp trang 4)  
ANH ĐÀO

### CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Ngày 2 tháng 12 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Nội dung như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 (sau đây gọi là Chỉ thị số 19-CT/TW); để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị này phù hợp với điều kiện của địa phương, ngành,

cơ quan, đơn vị. Các nhiệm vụ, hoạt động chủ yếu cần được xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó cần bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết để xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết theo quy định.

2. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc và quê hương, huy động, vận động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó

khăn, công nhân, người làm việc tại các khu, cụm công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới biển, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

3. Quan tâm tổ chức các lễ hội và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư gắn với các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2023) và các ngày kỷ niệm khác, đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phù hợp với điều kiện, khả năng của tỉnh và từng địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước.

(Xem tiếp trang 4)

### Khối Nội chính thực hiện tốt phong trào thi đua

Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Khối thi đua Nội chính vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2022, phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính được phát động, triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh và bám sát yêu cầu nhiệm vụ được

giao. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác thi đua, khen thưởng. Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Nhiều cơ quan, đơn vị có các chủ trương, giải pháp khoa học, cách làm mới, sáng tạo, xây dựng và nhân rộng được các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến,

trở thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bình bầu các danh hiệu thi đua và kỷ giao ước thi đua năm 2023.

TRINH CƯỜNG

### 86,2% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT

Đến hết tháng 11/2022, toàn tỉnh có 1.615.970 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm 86,2% dân số toàn tỉnh, trong đó BHYT hộ gia đình có 479.703 người tham gia. Có 2.085.393 lượt khám chữa bệnh BHYT (tăng 199.093 lượt so với cùng kỳ năm 2021). Công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 4.720 tỷ đồng, tăng 540,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, đạt 89% dự toán được giao.

Để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với các sở, ban, ngành, đoàn thể. Đẩy mạnh tuyên truyền tại cơ sở nhằm phát triển người dân tham gia BHYT, đặc biệt là BHYT hộ gia đình; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai hiệu quả việc sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh và tăng cường công tác giám định BHYT. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH.

### BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

#### Tiếp nhận, giải quyết hơn 1 triệu hồ sơ giao dịch điện tử

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 1.457.264 hồ sơ, trong đó có 1.058.887 hồ sơ qua giao dịch điện tử, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Tính riêng trong tháng 11/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết 103.056 hồ sơ giao dịch điện tử, chiếm 92,43% tổng số hồ sơ giao dịch.

Ngoài việc giảm tối đa thời gian, chi phí của doanh nghiệp và người lao động với cơ quan BHXH, việc triển khai giao dịch điện tử còn hỗ trợ chức năng tự động báo lỗi, hạn chế sai sót khi kê khai hồ sơ. Đặc biệt, kết quả giao dịch hồ sơ được hiển thị ngay trên phần mềm, tránh phiền hà cho doanh nghiệp, người lao động.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các chế độ BHXH, BHYT. Tăng cường cập nhật số định danh cá nhân/căn cước công dân của người tham gia BHXH, BHYT vào cơ sở dữ liệu do ngành BHXH quản lý và liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích cực hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

THU HOAI

## Làng quýt Đông Hòa nhộn nhịp đón tết

(Xem trang 2)



80 - 85% quýt của làng quýt Đông Hòa (thành phố Thái Bình) đã được thương lái đặt mua.